

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NGẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /HĐND-VP

Lục Ngạn, ngày tháng năm 2022

V/v khảo sát giải quyết ý kiến,
kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp
thứ 4 và việc thực hiện các giải
pháp trong trả lời chất vấn

Kính gửi: - Các Ban của HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và Chương trình công tác năm 2022, để chuẩn bị xây dựng báo cáo trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện xây dựng kế hoạch, phân công đại biểu tiến hành khảo sát một số nội dung sau:

1. Các Tổ đại biểu HĐND huyện khảo sát thực tế, xem xét kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện và các ý kiến, kiến nghị trước chưa giải quyết xong theo địa bàn hoạt động của Tổ.

(Có biểu tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri kèm theo)

2. Các Ban của HĐND huyện khảo sát việc thực hiện các giải pháp nêu trong báo cáo trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND huyện, uỷ viên UBND huyện tại Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.

(Có báo cáo trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 kèm theo)

Kết quả khảo sát của các Ban, các Tổ đại biểu gửi về Thường trực HĐND huyện **chậm nhất ngày 05/7/2022** để tổng hợp xây dựng báo cáo chung trình HĐND huyện.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đôn đốc, tổng hợp tham mưu cho Thường trực HĐND huyện xây dựng báo cáo trình HĐND huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Như trên;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thu Hương

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Kết quả khảo sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

1. Tổng số ý kiến thuộc phạm vi khảo sát của Tổ đại biểu.
2. Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc các lĩnh vực.
3. Kết quả khảo sát thực tế việc giải quyết ý kiến cử tri
 - a) Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện (ý kiến tồn đọng chưa giải quyết):
 - Đơn vị được giao giải quyết; thời gian thực hiện.
 - Đã thực hiện giải quyết đạt kết quả.
 - Đang thực hiện, đánh giá sơ bộ.
 - Chưa triển khai thực hiện. Lý do?
 - b) Đối với các ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện
 - Đơn vị được giao giải quyết; thời gian thực hiện.
 - Đã thực hiện giải quyết đạt kết quả.
 - Đang thực hiện, đánh giá sơ bộ.
 - Chưa triển khai thực hiện. Lý do?
4. Đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trong báo cáo của UBND huyện và kết quả khảo sát thực tế.
5. Các kiến nghị, đề xuất./.

Biểu tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 (Kèm theo Công văn số: _____ /HĐND-VP ngày ____/11/2021 của Thường trực HĐND huyện)

Xã	Ý kiến, kiến nghị của công dân	Trả lời, báo cáo của cơ quan chức năng	Tình trạng giải quyết	Ghi chú
	I. VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG			
Trù Hựu	<p>Cử tri thôn Góc Vôi có ý kiến: Hiện nay trên địa bàn xã Trù Hựu đã được lập bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Do vậy đề nghị UBND huyện tạo điều kiện, có cơ chế đặc thù cho Nhân dân chuyển mục đích từ đất cây lâu năm sang đất ở và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với những trường hợp ở xen kẹt, ở trước năm 2013; đặc biệt là đối với 40 hộ dân đã xây dựng nhà ở từ trước năm 1994.</p>	<p>Đối với những trường hợp xây dựng nhà ở trước ngày 01/7/2014, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thi tiết thi hành Luật Đất đai, cụ thể như sau:</p> <p><i>“3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:</i></p> <p><i>a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.</i></p> <p><i>Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện</i></p>		

		<p><i>trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;</i></p> <p><i>b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”</i></p> <p>Đề nghị UBND xã Trù Hựu chỉ đạo công chức chuyên môn rà soát, thống kê các trường hợp chưa được cấp GCN sau đó hướng dẫn công dân lập hồ sơ cấp GCN theo quy định nêu trên.</p> <p>Đối với những trường hợp xây dựng nhà ở sau ngày 01/7/2014, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. UBND huyện đã có văn bản yêu cầu các xã, thị trấn thông báo tới toàn thể Nhân dân có nhu cầu chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở thì đăng ký. UBND các xã, thị trấn đã tổng hợp và báo cáo UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường). Tuy nhiên, từ ngày 21/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Chỉ thị số 04/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch dự án phát triển trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nội dung: “ ...<i>Tạm dừng thực hiện việc cho phép chuyển mục đích sử dụng phần đất nông nghiệp trong thửa đất đơn lẻ sang đất ở (trừ trường hợp để thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt) cho đến khi Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn về thẩm định nhu cầu sử dụng đất và</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p><i>điều kiện chuyển mục đích sử dụng đối với các trường hợp này.</i>” Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành hướng dẫn về thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.</p>		
	<p>Cử tri thôn Thông phản ánh công tác quản lý đất đai được giao cho từ thôn quản lý nhưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đo đạc bản đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thôn không được biết. Đề nghị UBND huyện xem xét có quy định cụ thể tạo điều kiện cho việc theo dõi, quản lý đất trong thôn. Hiện nay tất cả các tuyến đường liên thôn, liên xã có lịch sử từ lâu, đều có để hành lang an toàn giao thông, nhưng khi đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới thì lại cấp nguyên hiện trạng do vậy việc mở rộng hành lang giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị UBND huyện xem xét việc quy định rõ trừ hành lang trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</p>	<p>Nội dung “<i>Cử tri thôn Thông, xã Trù Hựu phản ánh công tác quản lý đất đai được giao cho từ thôn quản lý nhưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đo đạc bản đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thôn không được biết</i>” là chưa chính xác bởi việc đo đạc bản đồ địa chính, cấp GCN được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn. Theo đó, việc đo đạc bản đồ địa chính là đo chi tiết đến từng thửa đất. Trong quá trình đo đạc có người dẫn đạc xác định rõ ranh giới, mốc giới của thửa đất. Quá trình kê khai cấp GCN được đơn vị tư vấn và UBND xã Trù Hựu (xã Trù Hựu thực hiện dự án cấp GCN đồng loạt) thông báo rộng rãi đến toàn thể Nhân dân trong thôn. Sau khi kê khai xong, Hội đồng tư vấn về cấp Giấy chứng nhận của xã tổ chức xét duyệt và niêm yết công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp GCN tại Trụ sở UBND xã và Nhà Văn hóa thôn trong 15 ngày.</p> <p>Khi đo bản đồ địa chính sẽ đo theo hiện trạng, ranh giới thửa đất. Khi cấp GCN sẽ xem xét đến quy định về hành lang giao thông. Trong trường hợp thửa đất đủ điều kiện cấp GCN có công trình hình thành trước khi có quy định về hành lang giao thông của con đường (đoạn đường) đó thì khi cấp GCN (cấp mới, cấp đổi) phần diện tích nằm trong hành lang</p>		

		<p>giao thông vẫn được cấp GCN nhưng trên GCN phải ghi diện tích nằm trong chỉ giới hành lang giao thông (bị hạn chế sử dụng); Trong trường hợp thửa đất đủ điều kiện cấp GCN có công trình hình thành sau khi có quy định về hành lang giao thông của con đường (đoạn đường) đó thì khi cấp GCN (cấp mới, cấp đổi) phần diện tích nằm trong hành lang giao thông sẽ bị trừ ra khỏi diện tích cấp GCN.</p>		
Tân Lập	<p>Cử tri thôn Trại Thập phản ánh việc khai thác cát, sỏi trên sông Lục Nam đang diễn ra hết sức phức tạp, đề nghị Nhà nước có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên.</p>	<p>Ngày 25/3/2022, UBND huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ trì), Công an tỉnh, Công an huyện Lục Ngạn, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Lập, tổ chức buổi làm việc xác minh nội dung phản ánh của Cử tri việc khai thác cát, sỏi đang diễn ra rất phức tạp trên sông Lục Nam (đoạn đi qua khu vực xã Tân Lập).</p> <p>Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: Việc cử tri phản ánh việc khai thác cát, sỏi đang diễn ra rất phức tạp trên sông Lục Nam (đoạn đi qua khu vực xã Tân Lập) là không đúng. Tuy nhiên cử tri của xã chỉ có ý kiến trước khi các đơn vị được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Tân Lập thực hiện hoạt động khai thác, phải thực hiện cắm mốc phân định ranh giới khu vực thăm dò, khai thác không làm ảnh hưởng đến diện tích đất của người dân phần giáp với khu vực khai thác, khoáng sản.</p> <p>Tại buổi làm việc Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Lục Ngạn đã có ý kiến chỉ đạo UBND xã Tân Lập, các cơ quan chức năng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt</p>		

		động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông; yêu cầu doanh nghiệp được cấp phép khai thác chấp hành nghiêm Giấy phép khai thác và các quy định của pháp luật liên quan, thực hiện tốt việc công khai thông tin hoạt động khai thác để Nhân dân thực hiện giám sát theo quy định của pháp luật.		
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC			
Trù Hựu	<p>Theo Điều 16, Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mỗi lớp học không quá 35 học sinh. Trên địa bàn xã, các trường chưa được đầu tư xây dựng thêm phòng học để đảm bảo số học sinh theo quy định; cơ sở vật chất của trường Mầm non hiện tại chỉ đáp ứng với chỉ tiêu cũ, không đảm bảo điều kiện với tiêu chuẩn mới như: Thiếu số lượng phòng học, số phòng hiện tại không đủ diện tích, các trường không đủ diện tích đất để xây dựng phòng học mới. Đề nghị UBND các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trường theo quy định mới; đề nghị chuyển trường Mầm non Trù Hựu khu trung tâm sang một địa điểm khác để</p>	<p>Điểm trường chính của Trường mầm non Trù Hựu hiện có 10 nhóm lớp với tổng số 326 cháu, trong đó: Khối 5 tuổi có 03 lớp với 96 cháu; Khối 4 tuổi có 03 lớp với 102 cháu (quá tải 5 cháu/lớp); Khối 3 tuổi có 03 lớp với 103 cháu (quá tải 10 cháu/lớp). Diện tích đất khu trung tâm hiện có 2.994m², so với quy định còn thiếu 918m². Số phòng học hiện có 08/10 lớp, còn thiếu 04 phòng học (xóa 02 phòng học tạm và xây thêm 02 phòng để giảm quá tải). Diện tích các phòng học bình quân 45m²/phòng, không đảm bảo theo quy định. Các phòng chức năng còn thiếu: 01 phòng giáo dục thể chất, 01 nhà kho, 01 phòng nhân viên. Phòng họp, sân vườn và các công trình phụ trợ: Bếp ăn, nhà vệ sinh không đảm bảo diện tích theo quy định. Tuy nhiên, hiện tại điểm trường không còn diện tích đất để xây dựng thêm các công trình còn thiếu hoặc không đủ diện tích đảm bảo các tiêu chí trường chuẩn nên UBND xã Trù Hựu đã có kế hoạch chuyển địa điểm trường mầm non ra vị trí mới, cụ thể: Chuyển điểm trường mầm non Trù Hựu ra vị trí mới Khu cánh đồng Ma Phan, thôn Bình Nội, xã Trù Hựu với diện tích đất là</p>		

	nhường lại diện tích cho Trường Tiểu học Trù Hựu	10.000m ² và xây dựng 12 phòng học, 06 phòng chức năng, 01 bếp ăn một chiều, vành lao, cổng trường, sân chơi. Dự kiến từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022 hoàn thành quy hoạch đất, giải phóng mặt bằng. Từ tháng 8/2023 đến tháng 5/2024 tiến hành xây dựng phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, hoàn thiện hệ thống sân chơi, vành lao, cổng trường. Tháng 8/2024, chuyển toàn bộ điểm trường chính trường mầm non Trù Hựu ra hoạt động tại vị trí mới.		
	III. GIAO THÔNG, XÂY DỰNG, THỦY LỢI			
Phong Vân	Cử tri thôn Rì: Đề nghị các cấp xem xét đầu tư, làm đường và ngầm từ Quốc lộ 279 sang nhà ông Sỏi thôn Rì, xã Phong Vân.	Tuyến đường trên là đường thôn, xóm thuộc xã Phong Vân quản lý. Nhu cầu đi lại của nhân dân là chính đáng, tuy nhiên do địa bàn huyện rộng, ngân sách còn hạn hẹp cần tập trung xây dựng các công trình phục vụ khu dân cư có nhiều hộ sinh sống hơn. Năm 2022, chưa thực hiện đầu tư, trong thời gian tới UBND huyện giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá, tham mưu, xem xét thực hiện sau		
Trù Hựu	Cử tri thôn Bình Nội đề nghị huyện xem xét, giải quyết vấn đề thoát nước tuyến đường 289 qua địa bàn thôn, hiện nay vấn đề về cống thoát nước đoạn trạm điện thôn Bình Nội chưa được xử lý, gây ngập úng cho các hộ dân khi trời mưa	Khi triển khai thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức cuộc họp thống nhất ý kiến lựa chọn vị trí đặt cống ngang đường (việc thoát nước hạ lưu cống do thôn Bình Nội chịu trách nhiệm). Vì vậy, UBND huyện đề nghị UBND xã Trù Hựu chỉ đạo Ban quản lý thôn Bình Nội thực hiện tạo rãnh thoát nước kịp thời, tránh gây tình trạng ngập úng khi mưa lớn.		

	<p>Cử tri thôn Hựu, xã Trù Hựu có ý kiến trong những năm qua xã Trù Hựu được UBND huyện quy hoạch đất để phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh, xã hội được Nhân dân đồng thuận. Song, qua một số dự án cho thấy thời gian quy hoạch để lâu chưa được thu hồi giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của các hộ có đất nằm trong dự án. Làm cơ hội cho một số nhóm đối tượng thu gom đất, trồng cây, xây dựng công trình nhằm trục lợi. Đề nghị các cấp xem xét đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh thu hồi giải phóng mặt bằng các dự án. Sau khi thu hồi, giải phóng mặt bằng cần bố trí khu tái định cư, đảm bảo cơ sở hạ tầng như điện, nước để các hộ nhận đất tái định cư có điều kiện để xây dựng cơ sở vật chất nhà ở, ổn định đời sống, phát triển kinh tế.</p>	<p>Về dự án Khu Đô thị mới Chợ Nông sản huyện Lục Ngạn: Ngày 25/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu Đô thị mới Chợ Nông sản huyện Lục Ngạn. Hiện nay đã thực hiện ký kết Hợp đồng với nhà đầu tư, thực hiện lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi và lập Phương án bồi thường Giải phóng mặt bằng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (có bố trí tái định cư). Dự kiến quý III năm 2022 thực hiện bồi thường GPMB.</p>		
<p>Tân Quang</p>	<p>Cử tri thôn Trường Sinh đề nghị UBND huyện nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Quang, được xây</p>	<p>Tuyến đường liên xã thuộc thôn Trường Sinh, xã Tân Quang đã được UBND xã trình UBND huyện phê duyệt danh mục làm đường giao thông liên xã theo Nghị quyết số</p>		

	dựng từ lâu nay đã xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.	84/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện thực hiện năm 2022. Dự kiến thực hiện vào Quý III năm 2022.		
	IV. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP			
Sơn Hải	<p>Cử tri thôn Tam Chẽ phản ánh: Việc hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn xã: Năm 2019 trở về trước đầu tư hỗ trợ máy phát cỏ cho người dân nhưng chất lượng không đảm bảo; năm 2020, đầu tư hỗ trợ cây, con giống. Tuy nhiên, hỗ trợ giống gà không đảm bảo chất lượng và chủng loại, các hộ dân đầu tư hầu như không hộ nào có lãi; hỗ trợ bưởi da xanh sau khi trồng cũng không đúng chủng loại.</p>	<p>Hiệu quả mô hình: Sau mỗi năm thực hiện mô hình, các mô hình đã cơ bản góp vào thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, cơ giới hoá trong lao động sản xuất. Người dân từng bước thay đổi về nhận thức, hình thức sản xuất để tăng năng suất, giá trị.</p> <p>Việc cử tri phản ánh nêu trên, nguyên nhân do một số trường hợp tham gia dự án, mô hình không đảm bảo quy trình, không tìm tòi kỹ thuật, ít chú ý quan tâm đầu tư thời gian, vật tư, thức ăn chăm sóc,... dẫn đến cây trồng, vật nuôi kém sinh trưởng, phát triển. Do đó, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất. UBND xã Sơn Hải đã làm việc trực tiếp với các hộ dân được hỗ trợ tại thôn Tam Chẽ và khẳng định việc hỗ trợ đảm bảo. Các dự án hỗ trợ đã được Thanh tra Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang thanh tra.</p>		
	V. SỬ DỤNG ĐIỆN			

Trù Hựu	<p>Cử tri thôn Sậy có các ý kiến sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Nhà nước cũng như của ngành điện, các Trạm biến áp và đường dây hạ thế cơ bản được đầu tư xây dựng. Song, một số tuyến đường dây chưa được nâng cấp, có tuyến đã đầu tư xây dựng gần 3 năm nhưng chưa cho Nhân dân sử dụng. Để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, đầu tư xây dựng thêm 05 cột tuyến đường dây đoạn từ nhà anh Leo Văn Xuân đến đường rẽ thôn Sậy To và cho đầu điện lắp đồng hồ để Nhân dân sử dụng; xây dựng mới tuyến từ ngã ba Sậy đi xã Kiên Thành (cầu 38) có 12 hộ dân sinh sống. 	<p>Điện lực Lục Ngạn đã thực hiện xong theo Quyết định số 831/QĐ-ĐLLNG ngày 10/04/2022 về việc giao nhiệm vụ cho đội Kinh doanh dịch vụ 1 dịch chuyển công tơ theo đề nghị của Ban quản lý thôn Sậy xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn nhánh rẽ sau cột (1.2).3.</p> <p>Về chủ trương, Điện lực Lục Ngạn nhất trí với kiến nghị của cử tri. Song do nguồn vốn có hạn, Điện lực Lục Ngạn sẽ đề xuất khối lượng trên vào dự án Đầu tư xây dựng, trình Công ty Điện lực Bắc Giang phê duyệt thực hiện trong thời gian gần nhất. Điện lực Lục Ngạn cũng đề nghị địa phương bố trí mặt bằng khi có dự án để thực hiện triển khai đúng thời gian quy định</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Điện lực Lục Ngạn thực hiện đầu điện, lắp đồng đo điện tuyến từ nhà Hà Hùng đến nhà văn hóa thôn Sậy Cầu (cũ). Các hộ có 	<p>Đối với các công trình điện do ngành điện đầu tư xây dựng để kéo dẫn đường dây hạ thế, Điện lực có quyết định giao nhiệm vụ cho bộ phận chuyên môn khảo sát, lập phương án tổ chức thi công chuyển công tơ theo yêu cầu</p>		

	<p>nhu cầu chuyển đồng hồ đến vị trí thuận lợi để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì ngành điện lại yêu cầu phải nộp tiền. Đề nghị Điện lực cho biết khi chuyển vị trí lắp đồng hồ điện có mất tiền hay không? Việc chuyển đồng hồ phải nộp tiền là không hợp lý đề nghị ngành điện quan tâm, xem xét, giải quyết.</p>	<p>của khách hàng và không thu phí (phần dịch chuyển hòm công tơ, công tơ), khách hàng sẽ thi công phần đường dây sau công tơ. Đối với tuyến đường dây từ nhà Hà Hùng đến nhà văn hóa thôn Sậy Cầu, Điện lực đã thực hiện chuyển công tơ theo Quyết định số 4429/QĐ-ĐLNg ngày 20/10/2021 chuyển công tơ sau cột 1.19 TBA Sậy cầu 2 và không thu phí.</p>		
<p>Phong Vân</p>	<p>Cử tri thôn Vựa Trong, xã Phong Vân phản ánh: Điện lực Lục Ngạn đã khảo sát nâng cấp kéo dẫn đường dây điện trên địa bàn thôn song còn một tuyến (khoảng 20 hộ di dân Trường bản TB1) cách xa cột điện khoảng 800m chưa được kéo điện; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kéo điện cho Nhân dân</p>	<p>Về chủ trương, Điện lực Lục Ngạn nhất trí với kiến nghị của địa phương. Song, nguồn vốn có hạn, Điện lực Lục Ngạn đã đề xuất khối lượng trên vào dự án Đầu tư xây dựng, trình Công ty Điện lực Bắc Giang phê duyệt thực hiện trong thời gian gần nhất.</p>		
<p>Kiên Thành</p>	<p>Cử tri thôn Cai Lé, xã Kiên Thành có ý kiến khi Nhà nước xây dựng hệ thống đường điện vào nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện, thôn có đề nghị huyện xây dựng cho thôn một trạm điện biến áp để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.</p>	<p>Về chủ trương, Điện lực Lục Ngạn nhất trí với kiến nghị của địa phương. Điện lực Lục Ngạn đã đề xuất xây dựng thêm 01 TBA tại thôn Cai Lé (lắp đặt tại cột 20 nhánh Nhà máy xử lý rác Kiên Thành), dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian cuối năm 2022 đến năm 2023.</p>		

Biểu tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện chưa giải quyết xong
(Kèm theo Công văn số: _____ /HĐND-VP ngày ____/6/2022 của Thường trực HĐND huyện)

Xã	Ý kiến, kiến nghị của công dân	Trả lời, báo cáo của cơ quan chức năng	Tình trạng giải quyết	Ghi chú
	I. VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG			
Thị trấn Chũ	Cử tri Tổ dân phố Trường Chinh, thị trấn Chũ đề nghị cơ quan chức năng xem xét khu đất thực phẩm không sử dụng nữa thì bố trí cho Tổ dân phố để xây dựng nhà văn hóa phục vụ cho các hoạt động cộng đồng của Tổ dân phố	Thửa đất khu thực phẩm cũ được Công ty cổ phần Thương mại huyện Lục Ngạn trả lại Nhà nước vì không còn nhu cầu thuê sử dụng, diện tích rộng hơn 100m ² ; đối với khu đất này UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định thu hồi và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường quản lý (tuy nhiên trước khi thu hồi và bàn giao thửa đất này Công ty Cổ phần Thương mại huyện Lục Ngạn có cho UBND thị trấn Chũ thuê lại, giao cho Tổ dân phố Trường Chinh làm nhà văn hoá), hiện thửa đất này Tổ dân phố Trường Chinh vẫn đang tạm thời sử dụng làm nhà văn hoá. Nội dung này sau khi xem xét, làm việc với UBND thị trấn Chũ thấy rằng thửa đất quá nhỏ không đảm bảo tiêu chí về diện tích để xây dựng nhà văn hoá. Ý kiến của cử tri Tổ dân phố Trường Chinh, thị trấn Chũ, UBND huyện sẽ giao cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Chũ xem xét quy hoạch, bố trí nhà văn hoá sang vị trí mới đảm bảo các tiêu chí theo quy định trong thời gian sớm nhất.		

	II. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI			
Giáp Sơn	<p>Cử tri thôn Chảo, xã Giáp Sơn; thôn Đồng Phúc, Lập Thành, xã Kim Sơn; thôn Phúc Hòa, xã Đồng Cốc đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn sau sáp nhập vì nhà văn hóa cũ không đủ diện tích, điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân trong thôn</p>	<p>Hiện nay, toàn huyện có 303/322 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt, hội họp chung của Nhân dân. Trong những năm qua, nhiều thôn sau khi sáp nhập, số hộ gia đình tăng lên trong khi diện tích nhà văn hóa hẹp, xuống cấp không đảm bảo cho các hoạt động của thôn. Để đáp ứng nhu cầu hoạt động cộng đồng của các thôn, hằng năm, UBND huyện đều quan tâm lồng ghép các chương trình, dự án, bố trí nguồn vốn và huy động đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa thôn; trong đó ưu tiên cho các thôn chưa có nhà văn hóa, nhà văn hóa xuống cấp nghiêm trọng, xã về đích nông thôn mới...</p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các nhà văn hóa thôn, tiếp tục lồng ghép, bố trí nguồn vốn để xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa thôn đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân đóng góp xây dựng với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm.</p>		
Sơn Hải	<p>Cử tri xã Sơn Hải đề nghị xây dựng, di chuyển khu chính của trường Tiểu học, xây dựng 4 phòng chức năng của Trạm y tế để đạt chuẩn theo quy định; xây dựng trụ sở cho Công an xã để yên tâm làm việc.</p>	<p>UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn khảo sát, bố trí kinh phí xây dựng, di chuyển cho phù hợp. Phần đầu đạt chuẩn để công nhận chuẩn quốc gia vào năm 2025.</p> <p>Việc xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn đã được nêu rõ trong Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025” của UBND tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Lục</p>		

		Ngạn về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”. Đối với Công an xã Sơn Hải sẽ tiến hành xây dựng trụ sở vào năm 2022, với quy mô 05 gian, 08 phòng làm việc, với tổng mức đầu tư khoảng 03 tỷ đồng; UBND xã Sơn Hải đã bàn giao mặt bằng với diện tích 0,2 ha, đến nay các cơ quan chức năng của huyện đã phối hợp đơn vị tư vấn đang xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán kinh phí.		
Tân Sơn	Cử tri thôn Đồng Dau, xã Tân Sơn đề nghị chuyển lớp học mầm non sang địa điểm khác để làm nhà văn hóa thôn; thôn Bắc Hoa xã Tân Sơn đề nghị đưa học sinh về khu trung tâm để làm nhà văn hóa cộng đồng.	Việc chuyển lớp học mầm non sang địa điểm khác theo đề nghị của cử tri thôn Đồng Dau, xã Tân Sơn đã được nhà trường thực hiện từ năm 2020, có biên bản bàn giao cơ sở vật chất cho UBND xã Tân Sơn. Việc chuyển học sinh về khu trung tâm theo đề nghị của cử tri thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn không thể thực hiện được ngay vì hiện tại khu trung tâm của trường mầm non Tân Sơn và tiểu học Tân Sơn số 2 đều chưa đủ phòng học để tiếp nhận học sinh.		
Đồng Cốc	- Cử tri thôn Du phản ánh đường từ trung tâm xã đến thôn Du, hiện nay đã được cứng hóa theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh nối xã Phú Nhuận với xã Đèo Gia người dân đi lại rất đông. Nhưng hiện nay, kè tràn đập Du chưa được xây dựng, những hôm trời mưa nước to không đi lại được ảnh hưởng đến việc học của các	Ngày 29/7/2021 HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 77/NQ-HĐND về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (<i>trong đó có danh mục công bản thôn Du, thực hiện 2022</i>).		

	<p>cháu học sinh, tiêu thụ nông sản... đề nghị Nhà nước hỗ trợ xây dựng cây cầu khu kè tràn đập Du tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân.</p>			
	<p>IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, XÂY DỰNG, THỦY LỢI</p>			
<p>Tân Sơn</p>	<p>Cử tri thôn Phố Chợ, xã Tân Sơn đề nghị nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước QL279 đoạn qua địa bàn xã Tân Sơn, hiện nay đã xuống cấp không đáp ứng được việc thoát nước. Đề nghị cải tạo, nâng cấp tuyến đường QL279 đoạn từ Phong Vân đi Cẩm Sơn.</p>	<p>- Đoạn đường từ cầu Tân Sơn đến nhà ông Hoàng Văn Dẻo không có rãnh thoát nước do không thực hiện được việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 279 đoạn đi qua khu vực trên.</p> <p>- Tám đán tại vị trí một số đoạn bị hư hỏng, sập xuống lòng rãnh gây cản trở việc thoát nước.</p> <p>Hạt quản lý đường bộ Lục Ngạn đã có kế hoạch thực hiện khơi thông rãnh đôi với khu vực trên xong trước Tết Nguyên đán năm 2022.</p> <p>Công ty CP quản lý đường bộ Bắc Giang đã có kế hoạch duy tu đoạn đường QL.279 qua Tân Sơn, Phong Vân năm 2022 (trong đó có hạng mục bổ sung lấp đặt tám đán tại khu vực đông dân cư nêu trên)</p>		
<p>Thanh Hải</p>	<p>Cử tri là công chức xã Thanh Hải đề nghị UBND huyện sớm khởi công tuyến đường Thanh Hải đi Hộ Đáp; nâng cấp tuyến đường Hà Thanh - Trại Giữa - Vàng; Bùng Ruộng - Quý Thượng phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.</p>	<p>Ngày 29/7/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 77/NQ-HĐND về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (<i>trong đó có danh mục đường giao thông Thanh Hải đi Hộ Đáp, thực hiện giai đoạn 2022-2024</i>). Tuyến đường Hà Thanh - Trại Giữa - Vàng, Bùng Ruộng - Quý Thượng thuộc dự án di dân đến nay đã xuống cấp, hư hỏng nhiều chỗ gây khó</p>		

		khăn trong giao thông; giao UBND các xã Thanh Hải cân đối nguồn vốn duy tu bảo dưỡng các tuyến đường thôn, ngõ xóm khi cần thiết.		
	V. ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, NÔNG THÔN MỚI			
Quý Sơn	Cử tri thôn Tư Một, xã Quý Sơn phản ánh thôn đã được quy hoạch khu dân cư với diện tích 22ha nhưng đến nay chưa thực hiện, đề nghị huyện cho biết thời gian thu hồi đất để Nhân dân có kế hoạch đầu tư sản xuất cho phù hợp.	Theo Quyết định 669/QĐ-UBND ngày 30/07/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới phía Tây, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (tỷ lệ 1/500), có một phần diện tích thôn Tư Một, xã Quý Sơn được quy hoạch thuộc dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Dự án trên dự kiến giao cho nhà đầu tư thực hiện với tổng diện tích khoảng 47,27 ha để thanh toán dự án: Xây dựng đường vành đai thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Hiện tại nhà đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư 379) đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định chủ trương và chấp thuận đầu tư theo kế hoạch sau khi được chấp thuận đầu tư, Nhà đầu tư sẽ triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, công tác bồi thường GPMB, thu hồi đất để thực hiện dự án theo từng giai đoạn từ quý IV/2021 đến hết năm 2026. Còn một phần diện tích rộng khoảng 5,6 ha thuộc thôn Tư Một, xã Quý Sơn đang được UBND huyện thực hiện đầu tư theo kế hoạch đầu tư công, hiện tại dự án đang trong quá trình thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến sẽ triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB để thực hiện dự án từ quý I/2022 đến hết quý III/2022. Như vậy đối với phần diện tích		

		đất 22 ha của thôn Tư Một, xã Quý Sơn nằm trong dự án "Khu đô thị phía Tây thị trấn Chũ" sẽ được thực hiện công tác BT GPMB, thu hồi đất thực hiện các dự án thời gian từ quý I/2022 đến quý I/2023		
	VI. VỀ ĐIỆN, VIỄN THÔNG			
Giáp Sơn	Cử tri thôn Dọc Mùng phản ánh điện sinh hoạt tiêu tốn nhiều đề nghị nâng cấp công suất, trạm điện cho thôn để đảm bảo cung ứng điện cho các hộ dân trong thôn	Năm 2021, Điện lực Lục Ngạn đã đóng điện đưa vào vận hành TBA Dọc Mùng, công suất S=100kVA cấp điện cho các khách hàng tại thôn Dọc Mùng, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn. Cũng trong kế hoạch ĐTXD năm 2021, Điện lực Lục Ngạn đã triển khai xây dựng TBA Đá Mài (S=100kVA) dự kiến sẽ san tải một phần khách hàng thuộc thôn Dọc Mùng nhưng hiện tại chưa giải phóng được mặt bằng nên chưa triển khai xong		
Trù Hựu	Cử tri thôn Tân Tiến phản ánh cột điện chôn không hợp lý, gây khó khăn cho việc mở rộng hành lang	Nội dung này, UBND huyện đã trao đổi với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông thôn tỉnh Bắc Giang - Chủ đầu tư công trình phối hợp xem xét, giải quyết.		
	Cử tri thôn Mịn Con phản ánh cột điện tại ngã 3 đoạn sang xã Quý Sơn gây cản trở giao thông, đề nghị ngành điện quan tâm, xem xét.	Cột 5-II được trồng trên ranh giới đường và bờ sân của hộ dân, loại cột 2H7,5 và có 01 nhánh rẽ, dây dẫn bọc thuộc trạm biến áp Mịn Con, Điện lực tiếp nhận nguyên trạng từ UBND xã Trù Hựu bàn giao năm 2010. Điện lực Lục Ngạn đã có dự án sửa chữa lớn TBA Mịn Con năm 2020 và xây dựng trạm biến áp Mịn Con 2 san tải cho trạm biến áp Mịn Con. Hiện nay thôn mở rộng ngã ba nên vướng mép đường. Điện lực Lục Ngạn sẽ đưa vào khối lượng đầu tư, sửa chữa trong các năm tiếp theo để giải quyết kiến nghị của cử tri		

	<p>Cử tri thôn Đấp đề nghị ngành điện quan tâm, tạo điều kiện kéo đường dây qua hồ cho các hộ dân để giảm hao mòn, tăng hiệu suất sử dụng điện</p>	<p>Năm 2022, Điện lực có kế hoạch đầu tư xây dựng TBA Đấp 3, khi hoàn thành sẽ xóa bỏ các tuyến dây qua hồ và xây dựng tuyến đường dây mới thuận tiện cho Nhân dân sử dụng.</p>		
<p>Sơn Hải</p>	<p>Di dời 6 cột điện ở thôn Đồng Mậm để làm đường giao thông, xây dựng cầu từ UBND xã đi thôn Đấp</p>	<p>Điện lực Lục Ngạn nhất trí với chủ trương di dời 6 cột điện ở thôn Đồng Mậm (thuộc tuyến dây từ cột 1.38 đến 1.45 TBA Đồng Mậm) để làm đường giao thông và sẽ phối hợp với địa phương khi có các dự án đầu tư, sửa chữa. Tuy nhiên, hiện tại đơn vị chưa có phương án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa liên quan đến tuyến đường dây nêu trên, vì vậy nếu có nhu cầu dịch chuyển ngay đề nghị địa phương chủ động nguồn kinh phí để triển khai thực hiện, Điện lực Lục Ngạn sẽ phối hợp để đảm bảo biện pháp an toàn khi thi công và thực hiện dịch chuyển dây dẫn, dịch chuyển hòm công tơ.</p>		
<p>Kim Sơn</p>	<p>Cử tri thôn Đồng Phúc đề nghị ngành điện đóng nối đường điện vào khu Khuân Giang.</p>	<p>Căn cứ kiến nghị của cử tri thôn Đồng Phúc, trạm biến áp Tân Lập thuộc xã Kim Sơn, Điện lực Lục Ngạn đã cùng chính quyền địa phương khảo sát hiện trạng thực tế. Qua khảo sát các bên đã xác định khối lượng đầu tư khoảng 600m đường dây 0,4kV sau vị trí cột 3.17 TBA Đồng Phúc để cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu của nhân dân. Về chủ trương, Điện lực Lục Ngạn nhất trí với kiến nghị của địa phương, tuy nhiên do nguồn vốn có hạn, Điện lực Lục Ngạn sẽ đề xuất khối lượng trên vào dự án Đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025, trình Công ty Điện lực Bắc Giang phê duyệt thực hiện.</p>		

	Cử tri thôn Lập Thành đề nghị ngành điện kéo thêm đường điện vào khu Khuân Chiêng	Kiến nghị của cử tri thôn Lập Thành, xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn đã được Điện lực Lục Ngạn cùng chính quyền địa phương khảo sát hiện trạng thực tế. Qua khảo sát các bên đã xác định khối lượng đầu tư khoảng 500m đường dây 0,4kV sau vị trí cột 2.6/1.14 TBA Tân Lập để cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu của nhân dân. Về chủ trương, Điện lực Lục Ngạn nhất trí với kiến nghị của địa phương, tuy nhiên do nguồn vốn có hạn, Điện lực Lục Ngạn sẽ đề xuất khối lượng trên vào dự án Đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025, trình Công ty Điện lực Bắc Giang phê duyệt thực hiện		
Đồng Cốc	Cử tri thôn Cao Thượng, xã Đồng Cốc đề nghị Điện lực Lục Ngạn kéo đường xây điện dài 900m vào khu dân cư giáp khu Hồ Cao (thuộc thôn Khuân Lương, Xóm Cũ, xã Tân Hoa) để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc sản xuất	Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri thôn Cao Thượng, xã Đồng Cốc, Điện lực Lục Ngạn đã cùng chính quyền địa phương khảo sát hiện trạng thực tế. Qua khảo sát các bên đã xác định khối lượng đầu tư khoảng 900m đường dây 0,4kV sau vị trí cột 1.25/1.7 TBA Thượng B để cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu của nhân dân. Về chủ trương, Điện lực Lục Ngạn nhất trí với kiến nghị của địa phương, tuy nhiên do nguồn vốn có hạn, Điện lực Lục Ngạn sẽ đề xuất khối lượng trên vào dự án Đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025, trình Công ty Điện lực Bắc Giang phê duyệt thực hiện		
Phượng Sơn	Cử tri thôn Đầm, xã Phượng Sơn phản ánh đường điện của thôn có cột bị nghiêng có nguy cơ bị đổ và dây điện tại dự án vải sạch của thôn là dây trần, đề nghị ngành điện nâng cấp, sửa chữa cho	Hiện nay trên lưới điện thuộc thôn Đầm xã Phượng Sơn còn một số khoảng cột cũ kém chưa được cải tạo gồm: Tuyến đường dây từ cột 1.1/2.3 đến 1.1/2.3/1.2 TBA Vải AT-PS là dây trần đi qua vườn; tuyến đường dây từ cột 1.14/1.6 đến 1.14/1.12 TBA Vải AT-PS là dây trần dọc đường liên thôn. Điện lực Lục Ngạn sẽ đưa vào kế hoạch cải tạo sửa chữa trong thời gian sớm nhất		

	Nhân dân đề đảm bảo an toàn điện.			
Tân Sơn	Cử tri thôn Bắc Hoa phản ánh hiện nay thôn có cụm dân cư với hơn 20 hộ, dây cáp điện cho thôn nhỏ, quá tải dẫn đến yếu điện, đề nghị với Điện lực có kế hoạch nâng cấp đường dây	Lưới điện 0,4kV TBA Hóa, xã Tân Sơn được UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư xây dựng các nhánh đường dây 0,4kV chủng loại dây AXLPE 2x35 sau cột 1-I-II, cột 10-I, cột 10-II, cột 16-II, cột 29-II. Nhánh sau sau cột 10-I 17 khoảng cột, cột 10-II có 21 khoảng cột, nhánh sau cột 29-II có 16 khoảng cột, dây dẫn AXLPE 2x35 dài nên điện áp thấp vào giờ cao điểm. Điện lực Lục Ngạn đã thực hiện phát triển mới nâng cấp dây dẫn sau cột 10-II TBA Hóa. Do nguồn vốn quý IV năm 2021 hạn hẹp, Điện lực Lục Ngạn sẽ đề xuất xử lý nâng cấp dây dẫn nhánh sau cột 10-I và 29-II khi có nguồn vốn.		
	Cử tri thôn Khuôn Phải còn 13 hộ tự kéo đường điện khoảng 900m đề nghị kéo dẫn cột điện cho Nhân dân	Năm 2021, Công ty Điện lực Bắc Giang đã đầu tư xây dựng xuất tuyến mới sau TBA Khuôn Phải, xã Tân Sơn để nâng cao chất lượng điện áp cho các hộ dân khu vực 13 hộ trong thôn Khuôn Phải. Do nguồn vốn có hạn, Điện lực Lục Ngạn chưa kéo dài được các nhánh nhỏ, Đề nghị Điện lực Lục Ngạn đề xuất Công ty Điện lực Bắc Giang nâng cấp từ nguồn vốn đầu tư xây dựng các năm tiếp theo giai đoạn 2021-2026 để giải quyết kiến nghị của nhân dân		